



ข่าวภายใน

ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๗๗๓๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

หน้า 5

สกัดเอาน้ำมันจากดอกทานตะวัน

● สงวน วิจิตรสาร



ในขณะนี้น้ำมันพืชหลายชนิด ซึ่งต่างก็อ้างถึง คุณค่าที่เป็น ประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภค น้ำมันพืชเหล่านั้นมีตั้งแต่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว น้ำมันรำ น้ำมันปาล์ม และน้ำมันจากพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด การที่ต้องคิดค้นคว้าหาน้ำมันพืช มาใช้แทนน้ำมันที่ได้จากสัตว์นั้น เห็นจะเป็นเพราะว่า น้ำมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู ซึ่งวงการแพทย์ทั่วไปให้ข้อสังเกตว่าน้ำมันหมูนั้น เมื่อบริโภคเข้าไปทุกๆ วันแล้วใน อนาคตข้างหน้า ก็จะทำให้เส้นเลือดหรือหลอดเลือดของผู้บริโภคมีไขมันไปอุดตัน ทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดเป็น ไป โดย ไม่ สะดวก เมื่อเป็นมาๆ อาจ



ถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด กรณีมิใช่จะมีแต่ในน้ำมันหมูเท่านั้นมันสัตว์เช่น วัว ควาย ก็มีไขมันอยู่มากเหมือนกัน ดังนั้นจึงทำให้มีการหลีกเลี่ยงไม่บริโภคน้ำมันจากสัตว์ และได้พยายามค้นหาพืชต่าง ๆ ที่สามารถนำมาสกัดทำเป็นน้ำมันพืชแทนน้ำมันสัตว์ ให้ได้ ไม่ว่าน้ำมันพืชที่ได้มานั้นจะเป็นประโยชน์ทางการบริโภคหรือทางอุตสาหกรรมก็ตาม และดอกทานตะวันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันใช้ประโยชน์ แก่มนุษย์ได้อีกชนิดหนึ่ง

ดอกทานตะวันนั้น มิใช่จะเป็น แต่เพียงดอกไม้ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามหรือประดับสถานที่เท่านั้น แต่ดอกทานตะวันจะสามารถช่วยกู้ฐานะ ทางเศรษฐกิจ แก่เกษตรกร ผู้ปลูกได้อีกด้วย หากว่าโครงการรื้อฟื้นปลูกดอกทาน

ต่าง ๆ เช่นงานแต่งงาน งานศพ การปลูกดอกไม้ที่วางนียบครอบครัวก็ปลูก เป็นงานอดิ-



เวก บางบ้านก็ปลูกขายเป็นอาชีพ โดยมี การเลือกพันธุ์ให้ใหม่ และแปลกเสมอ จนผลิตดอกไม้ได้ผลดีตามความต้องการของตลาด ตาม ที่ กระ ทรวง-เกษตรได้ รื้อฟื้นโครงการปลูกดอกทานตะวัน เพื่อสกัดเอา น้ำมันขึ้นมาใหม่นี้ ได้จากการเปิดเผยของนายปรีดา

กรวรรณสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า กระทรวงเกษตรได้รื้อฟื้นโครงการปลูกดอกทานตะวัน เพื่อสกัดเอาน้ำมันพืชขึ้นมาใหม่ โดยประเทศไทย ไทสลาเวียยินดีสนับสนุนทางด้าน วิชาการ และเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทย ไทสลาเวีย มีความ ต้องการเมล็ดทานตะวันเป็น อย่างมาก ,นอกจากนี้ประเทศอื่น ๆ ในค่ายสังคมนิยมของยุโรปตะวันตกก็มีความต้องการ เมล็ดทานตะวันเป็นจำนวนมากเช่นกัน เพื่อนำไปสกัดเอาน้ำมันและใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกหลายชนิด จึงทำให้ราคาของเมล็ดทานตะวันในขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวต่อไปอีกว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการรับเมล็ดพันธุ์ไว้ทดลองปลูกตามภาคต่างๆของประเทศไทยว่าดอกทานตะวันจากประเทศไทย ไทสลาเวียจะปลูกได้ดีในพื้นที่ใดของประเทศไทย ซึ่งถ้าการทดลองได้ผลดีเป็นที่พอใจ จะขยายพันธุ์ให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำไปเพาะ ปลูกเป็นอาชีพหลักต่อไป สำหรับปัญหาด้านการตลาดนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงว่าได้พยายามชักชวน ให้ประเทศไทย ไทสลาเวียมาลงทุนตั้งโรงงานสกัดน้ำมันพืชในไทยทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรว่า ถ้าปลูกดอกทานตะวันแล้วจะมี



และน้ำมันจากพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด การท  
ต้องคิดค้นคว้าน้ำมันพืช มาใช้แทนน้ำมัน  
ที่ได้จากสัตว์นั้น เห็นจะเป็นเพราะว่า น้ำมัน  
จากสัตว์ เช่นน้ำมันหมู ซึ่งวงการแพทย์ทั่ว  
ไปให้ข้อสังเกตว่าน้ำมันหมูนั้น เมื่อบริโภคน  
เข้าไปทุกๆวันแล้วใน อนาคต ข้างหน้า ก็จะทำ  
ให้เส้นเลือดหรือหลอดเลือดของผู้บริโภคมี ไข  
มันไปอุดตัน ทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือด  
เป็น ไป โดย ไม่ สะดวก เมื่อเป็นมาก ๆ อาจ



ถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด กรณีมี ไขจะมีแต่ในน้ำ  
มันหมูเท่านั้นมันสัตว์เช่น วัว ควาย ก็มี ไขมัน  
อยู่มากเหมือนกัน ดังนั้นจึงทำให้มีการหลีก  
เลี่ยงไม่บริโภคน้ำมันจากสัตว์ และได้พยายาม  
ค้นหาพืชต่าง ๆ ที่สามารถนำมาสกัดทำเป็นน้ำ  
มันพืชแทนน้ำมันสัตว์ ให้ได้ ไม่ว่าจะน้ำมันพืช  
ที่ ได้มานั้นจะเป็นประโยชน์ทางด้านการบริ  
โภคหรือทางอุตสาหกรรมก็ตาม และดอกทาน  
ตะวันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาสกัดเป็น  
น้ำมันใช้ประโยชน์ แก่เกษตรกรได้อีกชนิดหนึ่ง

ดอกทาน ตะวันนั้น มี ไขจะเป็น แต่เพียง  
ดอกไม้ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามหรือประดับ  
สถานที่เท่านั้น แต่ดอกทานตะวันจะสามารถ  
ช่วยกู้ฐานะ ทางเศรษฐกิจ แก่เกษตรกร ผู้ปลูก  
ได้อีกด้วย หากว่าโครงการรื้อฟื้นปลูกดอกทาน  
ตะวันเพื่อสกัดเอาน้ำมัน ขึ้นมาใหม่ ได้ประสบ  
ความสำเร็จ โดยปกติแล้วดอกไม้มีประโยชน์  
ต่อมนุษย์มากอย่างหนึ่ง โดยใช้เป็นของฝากก็  
ได้ ใช้ประดับสถานที่ก็ได้ และใช้ในพิธีการ



การเลือกพันธุ์ ใหม่  
และปลูกเสมอ จน  
ผลิตดอกไม้ได้ผลดีตาม  
ความต้องการของตลาด  
ตามที่ กระ ทรวง—  
เกษตรได้ รื้อฟื้นโครง  
การปลูกดอกทานตะวัน  
เพื่อสกัดเอาน้ำมันขึ้น  
มาใหม่ นี้ ได้จากการ  
เปิดเผยของ นายปรีดา

กรวรรณสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า กระทรวงเกษตรฯ  
ได้รื้อฟื้นโครงการปลูกดอกทานตะวัน เพื่อ  
สกัดเอาน้ำมันพืชขึ้นมาใหม่ โดยประเทศ  
ยู โทสลาวีเยียนัดสนับสนุนทางด้าน วิชาการ  
และเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศยูโทสลาวีเย  
มีความ ต้องการเมล็ดทานตะวันเป็น อย่าง  
มาก นอกจากนี้ประเทศอื่น ๆ ในค่ายสังคมน  
นิยมของยุโรปตะวันออกรมีความต้องการ เมล็ด  
ทานตะวันเป็นจำ นวนมากเช่นกัน เพื่อนำ  
ไปสกัดเอาน้ำมันและใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
อีกหลายชนิด จึงทำให้ราคาของเมล็ดทาน  
ตะวันในขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสห  
กรณ์ได้กล่าวต่อไปอีกว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้  
มอบหมายให้กรมวิชาการรับเมล็ดพันธุ์ ไว้ ทด  
ลองปลูกตามภาคต่างๆของประเทศไทยว่าดอก  
ทานตะวันจากประเทศยูโทสลาวีเยจะปลูกได้ดี  
ในพื้นที่ใดของประเทศไทย ซึ่งถ้าการทดลอง  
ได้ผลดีเป็นที่พอใจ จะขยายพันธุ์ ให้เกษตรกร  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำไป เพาะ ปลูก  
เป็นอาชีพหลักต่อไป สำหรับปัญหาด้านการ  
ตลาดนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ได้ชี้แจงว่าได้พยายามชักชวน ให้  
ประเทศยูโทสลาวีเยมาลงทุนตั้งโรงงานสกัดน้ำ  
มันพืชในไทยทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับ  
เกษตรกรว่า ถ้าปลูกดอกทานตะวันแล้วจะมี  
แหล่งตลาดรับซื้ออย่างแน่นอน และปรากฏว่า  
เอกอัครราชทูตยูโทสลาวีเยประจำประเทศไทย  
ยินดี ที่จะ นำเรื่องนี้ไปเสนอต่อรัฐบาลยูโทสลาวีเย  
เพราะเห็นว่ามีแนวทางเป็นไปได้ เนื่อง



จากแรงงานใน ประเทศไทยมี ราคาถูก เมื่อ  
เทียบกับแรงงานในยุโรปตะวันออก

ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกดอกทาน  
ตะวันเพื่อสกัดเอาน้ำมันนั้น จะพยายามควบ  
คุมให้เกษตรกรปลูกพอดีกับความต้องการ ของ

ตลาด แต่ถ้าควบคุมไม่ได้ มีการผลิตเมล็ด  
ทานตะวันเกินความต้องการของตลาด ภาวะ  
ทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะ เข้าไปดำเนินการ  
รับซื้อพุงราคาโดยทันทีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกษตรกร  
ปลูกดอกทาน ตะวัน ต้อง ประ ด้บ กับความ  
เดือดร้อนคือขายเมล็ดทานตะวัน ไม่ได้ราคาดี  
เหมือนกับการปลูก ดอก ทาน ตะ วันเพื่อ สกัด  
น้ำมันพืชในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งต้องประสบกับ  
ปัญหาตลาด ทำให้เกษตรกรเลิกปลูกดอกทาน  
ตะวันในที่สุด

เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือ ให้เกษตรกรได้มี  
อาชีพเพิ่มขึ้น อีกอาชีพหนึ่ง และสามารถประ  
กอบการได้ตลอดไป ถ้าหากการเจรจาและชัก  
ชวนระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ  
ไทยกับประเทศยูโกสลาเวียได้ประสบผลสำเร็จ  
ด้วยดีแล้ว จนถึงขั้นดำเนินการมาลงทุนตั้งโรง  
งานสกัดน้ำมันพืชจากดอกทานตะวัน ในประ  
เทศไทยแล้ว ความหวังใหม่อีกก้าวหนึ่งของ  
เกษตรกรไทยก็ คงจะ พอหวังได้ ในหลัก ประ  
กันที่ ดีต่อเกษตรกร เมื่อมีการส่งเสริมให้  
การปลูกดอกทานตะวันกันแพร่หลาย ว่าจะมี  
ตลาดรับซื้อในราคายุติธรรมไม่ถูกกดราคาอย่าง  
ที่แล้วมา และนับ ได้ว่าโครงการรื้อฟื้นปลูก  
ดอกทานตะวันเพื่อสกัดเอาน้ำมัน ขึ้นมาใหม่นี้  
คงจะเป็นงานที่ ได้รับการสนับสนุนจากเกษตร  
กรทั้งหลายด้วย คีสม เจตนารมณ์ ของ เกษตร  
และสหกรณ์ที่เป็นผู้ริเริ่มทางการ ช่วยเกษตรกร  
ไทยล้มตาอำปากได้อีกอาชีพหนึ่ง ●